



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและรดยก

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการขยายทอดตลาด พักสดุเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ รายการ และรดยก จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ราคากลางในการขายพัสดุ

- พักสดุประเภทเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐.๐๐ บาท (สี่สิบบาทถ้วน)
- รดยก จำนวน ๑ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ้ราคา ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลสุ้ราคา และเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายในวันประมูล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

*สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นนิติบุคคล

*สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

*หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันที่ขายทอดตลาด

*หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลติดอากรแสตมป์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้มาดำเนินการเอง)

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาทุกราย ต้องวางเงินประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสตร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของรดยก ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาก่อนเวลาทำการประมูลและผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาทีลงทะเบียนแล้วจะได้รับหมายเลขที่ใช้ในการสุ้ราคา สำหรับผู้ประมูลที่ไม่ชนะการประมูล สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะคืนเงินประกันให้ทันทีที่การประมูลสิ้นสุด

/๓. การสุ้ราคา.....

๓. การสุ้ราคากำหนดให้ผู้ประมูลสุ้ราคาด้วยวาจา

- การเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ รายการ ให้เสนอ ราคาเหมารวมทุกรายการ

- การเสนอราคารถยก ให้เสนอเป็นจำนวนเต็มเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาท)

และผู้เข้าห้องประมูลสุ้ราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดเท่านั้น สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนห้ามเข้าในห้องประมูลสุ้ราคา

๔. การขายทอดตลาดจะจบลงเมื่อผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอราคาสูงสุด และไม่มีผู้เข้าประมูลสุ้ราคารายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีก ผู้ทอดตลาด (ผู้ทำหน้าที่ขาย) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาดเพื่อแสดงว่ารับราคาของผู้เข้าประมูลสุ้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล

๕. ผู้ประมูลสุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ เมื่อผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาด ถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้ประมูลสุ้ราคาก็พ้นความผูกพันเช่นเดียวกัน

๖. เมื่อผู้ทอดตลาดเห็นว่า ราคาซึ่งมีผู้ประมูลสุ้ราคาสูงสุด นั้นยังไม่เพียงพอผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการทอดตลาดได้ (กรณีผู้ประมูลสุ้ราคาสูงสุดยังต่ำกว่าราคาประเมินที่กำหนดไว้) หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาหรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวข้างต้น การยางแห่งประเทศไทยอาจจะระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๗. ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชำระเงินค่าพัสดุครบจำนวนที่ประมูลได้ทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง หรือกรณีไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันทีในวันที่ประมูลราคาสิ้นสุดลง ให้ชำระเงินสดหรือเช็คเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาในท้องที่ ส่งจ่ายการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับเงิน เป็นค่ามัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ และผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องนำเงินส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ได้มาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ประมูลราคาสิ้นสุดลง เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระค่าพัสดุครบถ้วนแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ)

๘. กรณีผู้ซื้อละเลยไม่ชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ หรือเงินส่วนที่ค้างชำระให้ครบตามจำนวนภายในกำหนด ให้รับหลักประกันหรือเงินมัดจำ และการยางแห่งประเทศไทย จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไม่คุ้มราคาเท่ากับการขายทอดตลาดครั้งก่อนให้เรียกเงินส่วนที่ขาดจากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม โดยให้นำเงินส่วนที่ขาดมาชำระเงินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิมได้รับแจ้ง

๙. เมื่อผู้ชนะการประมูล ได้ชำระเงินให้ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบถ้วนแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องรีบขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจาก สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ กรณีผู้ชนะการประมูลรถยกได้ชำระเงินครบถ้วนและสำนักงานตลาดกลางยางพาราได้ส่งมอบรถยกแล้ว จะต้องนำรถยกที่ประมูลได้ออกจาก

/สถานที่จัดเก็บ.....

สถานที่จัดเก็บภายใน ๕ วันทำการ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือหากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินของการยางแห่งประเทศไทย ผู้ประมูลต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมหรือชดใช้เป็นเงินสดตามมูลค่าที่กำหนด และหากผู้ประมูลไม่ได้นำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกจากสถานที่จัดเก็บภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ การยางแห่งประเทศไทยมีสิทธิจะริบเงินที่จ่ายชำระไว้ทั้งหมดได้ทันที

๑๐. การยางแห่งประเทศไทย จะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใด ๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าภาษี และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๑. กำหนดพิจารณาคุณสมบัติ และรถยนต์ ที่จะทำการขายทอดตลาด

หากผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ประสงค์จะดูสภาพครุภัณฑ์และรถยนต์ ที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูล ผู้ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุและรถยนต์นี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุและรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว หากพ้นกำหนด สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่อนุญาตให้ดูสภาพครุภัณฑ์และรถยนต์ดังกล่าว

หมายเหตุ ห้ามใช้สถานที่หน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย กระทำการซื้อและขายทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ทั้งก่อนและหลังการทอดตลาดโดยเด็ดขาด

กำหนดการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มทอดตลาดเวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐-๗๗๒-๙๗๗๐๕ หรือ www.raot.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายญาณกิตต์ ฮารุติน)

ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้ายประกาศ
บัญชีรายการจำหน่ายรถยนต์ของสำนักงานตลาดกลางฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยวิธีการขายทอดตลาด
ตามประกาศสำนักงานตลาดกลางฟาร์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ทะเบียนรถ	ระบบเกียร์/เชื้อเพลิง	เลขตัวรถ/ เลขเครื่องยนต์	วันที่ จดทะเบียน/ได้มา	ราคาประเมิน	หลักประกัน เข้าสู่ราคา
1	รถยนต์ยี่ห้อโคมัส เลขครุภัณฑ์ 60100-43-015-0001-00	-	ออโต้/ดีเซล	รุ่น FD 30T-12	29 พฤษภาคม 2543	80,000.00	16,000.00



บัญชีรายการจำหน่ายวัสดุเสื่อมสภาพของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เอกสารแนบท้ายประกาศ

โดยวิธีการขายทอดตลาด

ตามประกาศสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ ขนาด ลักษณะ	จำนวน	วันที่ซื้อ	ราคาซื้อ	ราคากลาง	หลักประกัน	หมายเหตุ
1	เก้าอี้บุวมมี่ที่วางแขน	1 ตัว	20/12/2555	4,800.00	20.00		
2	เก้าอี้บุวมมี่พนักพิงสูง	1 ตัว	10/9/2555	2,500.00	20.00		
	ราคากลางรวม				<u>40.00</u>		

ที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	รูปถ่าย
1	60100-43-015- 0001-00	รถยก ยี่ห้อโคมัตสุ รุ่น FD 30T-12	
			



ที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	รูปถ่าย
1	60100-55-242-0003-00	เก้าอี้บุนวมมีที่วางแขน	
2	60100-55-242-0103-00	เก้าอี้บุนวมพนักพิงสูง	